



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ ตั้งเป้า ตามแผน BCG โมเดลวาระแห่งชาติต้นประเทศไทย สู่ 3 สูง...	ไทยโพสต์
2. ส่งออกพุ่ง43.8%ออเดอร์เดือนมิ.ย.สูงสุดรอบ11ปี	แนวหน้า
3. พณ.โชว์'ส่งออก'มีย. โต44%นิวไฮรอบ11ปี	มติชน
4. 'ไร้โก้ฮวด'เปิดตัว'อินทผลัมอินทรีย์' ปลุกบนดินภูเขาไฟ-เลี้ยงด้วยน้ำแร่โชดา	มติชน
5. คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ชาวสวนพะเยาเร่งเก็บลำไยก่อนราคาตก	แนวหน้า
6. คอลัมน์: มองทั่วทิศเมืองไทย: ทูเรียน GI "หลง-หลินลับแล"	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
7. โรคใบด่างแพร่ระบาด แนะนำเกษตรกรเร่งกำจัด	ไทยรัฐ
8. ฉีดวัคซีนวัวควายครบ100%	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. คอลัมน์: คอฟฟี่เบรก: ไร่อุปสรรค	มติชน
10. ภาพข่าว: ข่าวภูมิภาค: ช่วยเกษตรกร	แนวหน้า

เกษตรฯ ตั้งเป้า ตามแผน BCG โมเดลวาระแห่งชาติ ต้นประเทศไทย สู่ 3 สูง 'ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และ รายได้สูง'

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้าน การเกษตร ว่า จากที่คณะรัฐมนตรี ได้มี มติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เห็นชอบ ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี 2564 เป็นต้นไป กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้านการเกษตร โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร พร้อมด้วยสำนักแผนงานและโครงการ พิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะกำหนดแนวทาง มาตรการ และกลไกการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี 2564 - 2570 ที่ เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ตลอดจนวางระบบ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“สำหรับการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบ การเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง รายได้สูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมผสมผสานภูมิปัญญา ยกระดับผลผลิตเกษตรสู่ มาตรฐานสูง ครอบคลุมทั้ง ด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน ให้การ ทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง มีผลผลิตสินค้า เกษตรพรีเมียม สินค้าเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย กำหนดราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร อันจะส่งผลให้ GDP ภาคเกษตรเติบโตอย่างสมดุล และมีเสถียรภาพ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น เกิดการ



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรอย่างสมดุล และยั่งยืน” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตร ด้วย BCG Modelจะดำเนินการใน 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากร ทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ ยั่งยืน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ การผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง แนวทางที่ 3 พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ และ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญของ บุคลากรภาครัฐ และแนวทางที่ 4 การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะคัดเลือกโครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน BCG Value Chain ภาคการเกษตร ภายใต้หลักการตลาด นำการผลิต และให้หน่วยงานระดับกรม จัดทำ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน BCG ภาค การเกษตร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำ ปี 2566 - 2570 รวมทั้งการขับเคลื่อนในระดับ จังหวัดต่อไป

“ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัด เลือกจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกำหนดชนิดของสินค้า ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี มีสินค้ามะพร้าว น้ำหอม อ้อย สุกร และ ไก่เนม จังหวัดลำปาง สินค้าข้าวเหนียว และไข่ จังหวัดขอนแก่น สินค้าอ้อย และหม่อนไหม จังหวัดจันทบุรี สินค้าทุเรียน และมังคุด และจังหวัดพัทลุง สินค้า ข้าว โดยได้จัดทำ BCG Value Chain ของสินค้าเป้าหมาย เร่งสร้างการรับรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม จัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผล เป็นรูปธรรม ยกระดับผลผลิตทางการเกษตร จาก การผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย (More for Less) ไปสู่การผลิตสินค้า พรีเมียม ที่ผลิตน้อยแต่สร้าง รายได้มาก (Less for More) เพื่อนำพาประเทศไทย ไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน” รอง เลขาธิการ สศก. กล่าว

โลกธุรกิจ 6



ส่งออกพุ่ง43.8%
ออเดอร์เดือนมิ.ย.
สูงสุดรอบ11ปี

ส่งออกพุ่ง43.8%

ออเดอร์เดือนมิ.ย.สูงสุดรอบ11ปี

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกไทยในเดือนมิ.ย. 2564 มีมูลค่ารวมทั้ง 23,699 ล้านดอลลาร์ หรือราว 7.38 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.82% เมื่อเทียบกับปี 2563 (YoY) ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี และหากตัดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัยออกไป พบว่าการส่งออกของไทยในเดือนดังกล่าวขยายตัวได้ 41.56%

“ตลาดของการส่งออกไทยในเดือนที่ผ่านมา ทั้งในกลุ่มตลาดหลัก ประกอบด้วย จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป และ CLMV (กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม) รวมถึงกลุ่มตลาดรอง ได้แก่ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา รัสเซีย และออสเตรเลีย มีการเติบโตดีขึ้นทั้งหมด โดยตลาดหลักขยายตัวถึง 41.2% ส่วนตลาดรองขยายตัวได้ 49.5%” นายจรินทร์ กล่าว

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ในเดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย ผลไม้ ขยายตัวได้ 185.1% อัญมณีและเครื่องประดับ ขยายตัวได้ 90.48% รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ขยายตัวได้ 78.5% เครื่องจักรกล ขยายตัวได้ 73.13% และเคมีภัณฑ์ ขยายตัวได้ 59.82% สำหรับผลไม้ที่ขยายตัวสูงคือ ทุเรียน ที่ขยายตัวถึง 172% และ

มังคุด ที่ขยายตัว 488.26%

“หากดูแยกตามหมวดสินค้า พบว่ากลุ่มสินค้าเกษตรมีการขยายตัวที่ 59.8% ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี และเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 สามารถทำรายได้เข้าประเทศถึง 71,473.5 ล้านบาท” นายจรินทร์กล่าว

สำหรับแผนงานที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าต่อในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อส่งเสริมการส่งออกไทย กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนในรูป กรอ.พาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีที่เหลือได้เตรียมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกเอาไว้ถึง 130 กิจกรรม

นอกจากนี้ จะเร่งรัดเปิดตลาดใหม่ให้มีผลทางภาคปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะตลาดประเทศซาอุดีอาระเบียที่ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกไก่สดแช่แข็งสูง ขณะที่ตลาดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา จะเน้นสินค้าประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารกระป๋อง และชิ้นส่วนยานยนต์

“ขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับการกระจายวัคซีนสู่ภาคการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้สายการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกต้องสะดุดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมนี้เราเริ่มพบปัญหาในภาคการผลิต จากการที่บางจังหวัดสั่งปิด

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14696

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 49.56

Ad Value: 61,950

PRValue (x3): 185,850

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออกพุ่ง43.8%ออเดอร์เดือนมิ.ย.สูงสุดรอบ11ปี

โรงงานแบบเหมารวมแทนที่จะปิดเฉพาะโซน
ที่มีปัญหา หรือถ้ามีการปิดทั้งโรงงาน ส่วนไหน
ที่แก้ไขปัญหายากแล้วก็ควรจะให้ดำเนินการ
ผลิตต่อไป เพื่อไม่ให้ภาคการผลิตหยุดชะงัก
และกระทบกับการส่งออก ซึ่งผมจะเสนอ
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
ต่อไป” นายจรินทร์ กล่าว

อีกหนึ่งประเด็นที่พาณิชย์อยู่ระหว่าง
ให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน คือกรณี
ที่ภาคเอกชนเรียกร้องให้มีแรงงานเข้าสู่ระบบ
มากขึ้นในช่วงที่กำลังทำตัวเลขส่งออก ซึ่ง
เรื่องนี้ได้ประสานไปยังกระทรวงแรงงาน
ให้ช่วยเร่งรัดขึ้นทะเบียนแรงงานที่หมดอายุ
ด้วยการตั้งศูนย์ One Stop Service แล้ว

พณ.โชว์'ส่งออก'มีย. โต44%นิวไฮรอบ11ปี

'จรินทร์'ปลื้มส่งออก ม.ย.โต 43.82% ขยายตัวนิวไฮรอบ 11 ปี เตรียมชง ครม.ปลดล็อก รง.ผลิต ลับตาหน้า (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

โชว์'ส่งออก'

บิกตัว'ส่ง'เงินหน้าเปิดพท.

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นการทำงานร่วมกันตัดสินใจกำหนดแนวทางและมาตรการตามที่คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เสนอเข้ามา ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง และ

เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ขณะนี้รัฐบาลดำเนินการใน 2 ส่วนพร้อมๆ กันคือ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยมีความจำเป็นที่ ศบค. และ ศบค.ต้องมีข้อมูลเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และสมุยพลัสโมเดล ซึ่งเป็นการเดินทางตามเป้าหมาย 120 วันของรัฐบาลในการเปิดประเทศ ภายใต้อาณัติความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะขยายโครงการต่อไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

จ้'ใช้งบ'ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายอนุชากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเสนอในที่ประชุม ศบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาปรับปรุงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" หรือพิจารณา "ช้อปดีมีคืน" กลับมาใช้ รวมทั้งอยากเห็นการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการของรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมโครงการ นอกจากนี้ ได้สั่งการในที่ประชุมคณะให้เร่งพิจารณาแผนงานของทุกกระทรวงที่อยู่ภายใต้งบประมาณปี 2564 และ 2565 ที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย หากโครงการใดที่ติดขัด

เพราะสถานการณ์โควิด-19 สามารถชะลอได้ และพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

'จรินทร์'ปลื้มส่งออกม.ย.นิวไฮ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงที่กระทรวงพาณิชย์ การส่งออกเดือนมิถุนายน 2564 มีมูลค่า 23,699.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 43.82% เทียบเดือนมิถุนายนปีก่อน และเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดรอบ 11 ปี เนื่องมาจากการขยายตัวของสินค้าเกษตร เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และ อัญมณี ขยายตัว 41.56% ขณะที่เดือนมิถุนายน การนำเข้ามีมูลค่า 22,754.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 53.75% ทำให้ได้ดุลการค้า 945.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าส่งออกขยายตัวได้สูง อาทิ ผลไม้ 185.10% อัญมณีและเครื่องประดับ 90.48% รถยนต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ 78.5% เครื่องจักรกล 73.13% เคมีภัณฑ์ 59.82% เป็นต้น ในกลุ่มผลไม้ที่ขยายตัวมากที่สุดคือ ทุเรียน 172% มังคุด 488.26% ส่วนสินค้าเกษตรอื่นขยายตัวเฉลี่ย 59.8% มีอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี และที่รายได้เข้าประเทศ 71,473.5 ล้านบาท และขยายตัวต่อเนื่อง 9 เดือน โดยเฉพาะยางพารา ขยาย



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15840

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2, 12

Col.Inch: 176.10 Ad Value: 272,955

PRValue (x3): 818,865

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พณ.โชว์'ส่งออก'มีย. โต44%นิวไฮรอบ11ปี

ตัว 111.9% ผักผลไม้สดและแปรรูป ขยายตัว 110.2% โดยเฉพาะมันสำปะหลัง 81.5% สำหรับตลาดส่งออกขยายตัวทุกตลาดหลัก โดยตลาดหลักขยายตัว 41.2% ทั้งจีน ญี่ปุ่น สหรัฐ สหภาพยุโรป ซีแอลเอ็มวี อาเซียน เป็นต้น ตลาดรองขยายตัว 49.5% ทั้งเอเชียใต้ อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาติน ออสเตรเลีย เป็นต้น

เปิดตลาดใหม่ซาอู-ลาตินอเมริกา

"ส่งออก 6 เดือนแรกปี 2564 มีมูลค่ารวม 132,334.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15.53% การนำเข้ามีมูลค่า 129,895.50

ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 26.25% และได้ดุลการค้า 2,439.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายตัวเลขการส่งออกปีนี้ ขยายตัว 4% แต่เชื่อว่าสูงกว่าเป้าหมาย เพราะตัวเลขส่งออกรวม 6 เดือนแรกทำได้ 15.53% แล้ว" นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวว่า แผนงานครึ่งปีหลัง 2564 กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันส่งออกให้ได้มากที่สุด โดยจะจับมือกับภาคเอกชนร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคผ่าน กรอ.พาณิชย์ และทีมเซลล์แมนจังหวัดและทีมเซลล์แมนประเทศ เป็นแม่ทัพเดินหน้าส่งออก โดยในแผนงาน ได้แก่ 1.เตรียมจัดกิจกรรมกว่า 130 กิจกรรม ซึ่งทำยอดขายส่งจอล่วงหน้าแล้วกว่า 20,000 ล้านบาท 2.เร่งเปิดตลาดใหม่ เช่น ตลาดซาอุดีอาระเบีย ซึ่งโอกาสส่งออกเพิ่มในกลุ่มไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง โดยสั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่รับผิดชอบติดตามรายงานทุกสัปดาห์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์เร่งเจรจาและเตรียมการเอกสารต่างๆ โดยเร็วที่สุด อีกตลาดคือลาตินอเมริกา แม้เส้นทางไกลเสียเปรียบคู่แข่งหลายประเทศเพราะค่าขนส่งแพง ก็จะจับมือกับภาคเอกชนลาตินอเมริกาที่ต้องการสินค้าในยุคนิว นอร์มอล อาทิ อาหารเกี่ยวกับสุขภาพ อาหารรูปแบบใหม่ อาหารกระป๋อง ชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการซ่อมแซม เป็นต้น 3.จับมือภาคเอกชนแก้ปัญหาอุปสรรคที่ก่อกำเนิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ต้องช่วยเหลือภาคการผลิตเพื่อให้คงตัวเลขส่งออกหรือมีสินค้าสนองความต้องการตลาดโลกได้ต่อไป

ขงกรม.ปลดล็อกโรงงาน

"ปัญหาภาคการผลิตเดือนกรกฎาคม หลักๆ คือ บางจังหวัดสั่งปิดโรงงานแบบเหมาวม ก็

ควรพิจารณาให้รอบคอบว่าส่วนไหนควรปิดหรือปิดแค่บางส่วน ส่วนไม่มีปัญหาควรเปิดการผลิตต่อไป เพื่อไม่ให้ภาคการผลิตหยุดชะงักและกระทบส่งออก ซึ่งจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า อีกเรื่องคือแรงงานภาคเอกชน เรียกร้องให้มีแรงงานเข้าสู่ระบบมากขึ้น ในช่วงกำลังทำตัวเลขส่งออก ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานเร่งรัดขึ้นทะเบียนแรงงานที่หมดอายุ ผมขอให้กระทรวงแรงงานจัดศูนย์ One Stop Service เพื่อรับขึ้นทะเบียนแรงงานหมดอายุในจุดต่างๆ เพื่อความรวดเร็ว จะได้นำมาใช้ในภาคการผลิตต่อไป อีกเรื่องคือเร่งกระจายวัคซีนเข้าสู่ภาคการผลิตโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตเพื่อการส่งออก ได้เรียนในคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ท่านนายกฯตอบรับและสั่งการให้พิจารณาเรื่องนี้ต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบภาคการผลิตที่จะส่งผลต่อตัวเลขการส่งออกกรกฎาคม-สิงหาคม" นายจรินทร์กล่าว

นายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกขยายสินค้าจากสินค้าเกษตรที่ขยายตัวถึง 59.8% สูงสุดในรอบ 10 ปี สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 13.5% สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 44.7% ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง 22 เดือน คือ หมวกอาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัว 27.7% น้ำตาลทรายกลับมายาวตัวรอบ 15 เดือนที่ 18.8% โดยสินค้าในทุกกลุ่มทั้งสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และทุกตลาดขยายตัว โดยส่งออก 50 อันดับแรกมีสัดส่วน 97% ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทยทุกตลาด มีเพียงตลาดที่ส่งออกมูลค่าน้อยเท่านั้นที่หดตัว อาทิ เซเนกัล ลิเบีย ไอร์แลนด์ บรูไน เองเกลสา

คลังแถลงปรับจีดีพี29.ค.

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (บปท.) ประเมินว่าการล็อกดาวมีผลต่อจีดีพี 0.8-2% จะทำให้ภาพประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงไป และอาจติดลบหรือไม่แน่ สศค.กำลังรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จากปัจจัยต่อเศรษฐกิจทุกด้าน และผลจากมาตรการรัฐ เพื่อประเมิน

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 2

โชว์'ส่งออก'

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และจะปรับประมาณการจีดีพีปี 2564 ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ตอนนี้ โดย สศค.จะแถลงผลสรุปอีกครั้งวันที่ 29 กรกฎาคมนี้

จ่าย'คนละครึ่ง'ผ่านคิลิเวอร์ิต.ค.

น.ส.กุลยา กล่าวว่า กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับปรุงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายนั้น กระทรวงการคลังได้เร่งปรับปรุงระบบ และเชื่อมต่อระบบของธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง และของแพลตฟอร์มฟู้ดคิลิเวอร์ิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง สามารถใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดคิลิเวอร์ิตได้อย่างถูกต้อง คาดว่าจะเชื่อมระบบ และพร้อมใช้งานได้เดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะโอนเงินคนละครึ่งรอบ 2 อีก 1,500 บาทเข้าแอปพลิเคชันเปาโต้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ถึงสิ้นปี 2564 ส่วนกรณีให้นำโครงการช้อปดีมีคืน กลับมาใช้แล้วเพิ่มวงเงินด้วยนั้นยังไม่ทราบรายละเอียดของมติ ศบค.อย่างเป็นทางการ หากนำกลับมาใช้จริง กระทรวงคลังมีความพร้อม

ใช้จ่ายก.ค.สะพัด3.8หมื่นล.

น.ส.กุลยา กล่าวว่า สำหรับโครงการคนละครึ่งนั้น นับตั้งแต่วันที่ 1-22 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้ว 38,500 ล้านบาท จากผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 27 ล้านราย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งแล้ว 29.77 ล้านราย เหลืออีก 1.23 ล้านราย ก็จะครบ 31 ล้านราย ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้จ่ายแล้ว จากเดิมวันละ 5,000 บาท เป็นวัน 10,000 บาท เชื่อว่าจะช่วยการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีเงินหมุนเวียนจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้ว 544 ล้านบาท จากยอดผู้ได้รับสิทธิ 480,000 คน

ซีเคิวดรกระทบเปิดประเทศ

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย

กรณี สปท.ประเมินว่าการล็อกดาวน์มีผลต่อจีดีพี 0.8-2% ว่า ภาคเอกชนมองในทิศทางเดียวกับ สปท. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอก 4 รุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อ ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง ประกอบกับ ศบค.ประกาศ ล็อกดาวน์คุมเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด และอีกหนึ่งปัญหาคือเรื่อง ชัฟฟลายดิสรัปชัน อาจกระทบต่อภาคส่งออก จากเดิมคาดว่าจะส่งออกปี 2564 เติบโต 8-10% อาจไม่เป็นไปตามนั้นแล้ว เพราะตอนนี้ไทยโดน โควิด-19 โจมตีอย่างหนัก หากยังไม่สามารถ ควบคุมการแพร่ระบาดให้ผู้ติดเชื้อน้อยลงได้ จนมีผลทำให้ ศบค.ยกระดับและขยายการล็อก ดาวน์ยาวนานกว่าที่รัฐบาลตั้งใจไว้ หรือลาก ยาวไปประมาณ 1-2 เดือน และกระจายไปใน หลายพื้นที่มากกว่า 13 จังหวัด ยิ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีจำนวนมากที่ประสบปัญหาอย่างหนัก จากปัญหาดังกล่าว

นายเกรียงไกรกล่าว ว่า นอกจากนี่ยังส่งผล ต่อกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะดี ขึ้น ทั้งเรื่องการเปิดประเทศภายใน 120 วัน และ โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา พอเกิดการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นก็ เป็นผลทำให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวลดลง อีกทั้งจากการสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศถอด ประเทศไทยออกจากการเป็นประเทศที่ปลอดภัย จากโควิด-19 แล้ว สิ่งเหล่านี้จึงเป็นผลทำให้ นักท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปทั้งหมด อาจชะลอการเดินทางเข้าไทย ส่งผลให้ทุกอย่างที่คาดไว้ไม่เป็นไป ตามเป้า จึงคาดว่าปัจจัยลบเหล่านี้เป็นผลให้ สปท. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสหดตัวจาก เดิม 0.8-2% หรือติดลบจากปีก่อน

กกร.เล็งหันจีดีพีหลังส.ค.นี้

"ก่อนหน้านี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินว่าจีดีพีปี 2564 เติบโต 0.5-1.5% เป็นการปรับตัวเลขลดลงเรื่อยๆ เชื่อว่าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น คาดว่าเดือน สิงหาคมนี้ กกร. อาจปรับประมาณการตัวเลข เศรษฐกิจลงอีกครั้ง แต่ต้องติดตามสถานการณ์ การฉีดและการกระจายวัคซีนอย่างใกล้ชิดควบคู่กับ การประเมินอีกครั้ง ถึงแม้ว่าตอนนี้ทาง สปท. จะออกมาตรการพักหนี้ และพักดอกเบี้ย ออก มาเพื่อลดหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ให้กับผู้ประกอบการ 1-2 เดือน มองว่าอาจไม่เพียงพอ เพราะ

เมื่อถึงเวลาต้องชำระหนี้บางรายที่ธุรกิจ ยังไม่ฟื้นตัว อาจไม่สามารถหาเงินมาจ่ายหนี้ได้ จึงอยากเสนอให้มีการพักหนี้ และพักดอกเบี้ย ช่วย ผู้ประกอบการ ประมาณ 1 ปี เป็นอย่างน้อย" นายเกรียงไกรกล่าว

ศก.เปราะบางมีโอกาสคงดอกเบี้ย

นายทิม ลิพพะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เปิด เผยว่า คาดการณ์จีดีพีปี 2564 เติบโต 1.8% และปี 2565 เติบโต 3.1% บนปัจจัยความ กังวลจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และการกระจายวัคซีนที่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฟื้นตัวของภาคทอง เทียวในปีหน้า โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคง เปราะบาง และเชื่อว่า สปท.คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายระดับต่ำอย่างน้อย 3 ปี แม้ว่าธนาคาร กลางในต่างประเทศเริ่มส่งสัญญาณขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายแล้ว เมื่อไม่เข้ามาธนาคาร ได้มีการปรับนักลงทุนสถาบันต่างชาติ รวมทั้ง ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ทิศทางเศรษฐกิจให้ กับลูกค้า พบว่านักลงทุนและลูกค้ายังมีความ กังวลกับความไม่แน่นอนในภาพรวมเศรษฐกิจ ไทย รวมทั้งถ่วงทิศทางของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังของไทย อีกทั้งปัจจัยลบต่อ ค่าเงินบาท การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวไทยยัง ไม่แน่นอน ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น และดุลบัญชี เดินสะพัดลดลงมาก ต้องติดตามความชัดเจน ของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังที่ จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564-65

นายทิมกล่าวว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิถุนายนลดลงต่ำสุดในรอบ 22 ปี และคาดว่าจะ ยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายปี นี้หรือต่อเนื่องถึงต้นปีหน้า แม้ขณะนี้ภาพรวม เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยความไม่แน่นอน แต่ยังมี ชาวต่างชาติ บริษัทยุโรป มองเห็นโอกาส ขยายธุรกิจมายังภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ ประเทศไทย เวียดนาม และมาเลเซีย

หอค้าหวังคลายล็อกก่อนส.ค.

นายวิษณุ ลิ้มลิขิต รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า การล็อกดาวน์มี ความจำเป็น เมื่อมีการระบาดจำนวนมาก แต่ ผลกระทบที่ตามมา คือ ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ หรือการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน บางธุรกิจอาจไม่ถูกสั่งปิด แต่ได้รับผลกระทบ จากธุรกิจอื่นที่ถูกสั่งปิด ที่เป็นหนึ่งในห่วงโซ่

อุปทานของธุรกิจเขา วัตถุประสงค์ต้นน้ำ กลางน้ำ ขาด ถ้ามีการกำหนดระยะเวลาการล็อกดาวน์ ชัดเจน 14-20 วัน แล้วจบ ก็จะไม่เกิดปัญหา ห่วงโซ่อุปทาน เพราะมีการบริหารสต็อกสินค้า ไม่ให้มีจำนวนมาก

นายวิษณุกล่าวว่า มีโอกาสที่จะเห็น ตัวเลขจีดีพีติดลบได้ ถ้าการล็อกดาวน์ไม่ประสบ ความสำเร็จ เหตุการณ์ยืดเยื้อ คาดหวังว่าก่อน 2 สิงหาคมนี้ การล็อกดาวน์จะเกิดประโยชน์ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ฉีดวัคซีนไปด้วย จะมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ โดยประเมินว่ามีธุรกิจ ประเภทใดบ้าง ที่มีมาตรการทางสาธารณสุข ครบถ้วน ไม่ได้เป็นจุดที่มีการแพร่ระบาด อาจ

จะมีการทยอยปลดล็อกบ้าง เพื่อให้ประชาชน ทำมาหากินกัน โดยการเริ่มผ่อนคลายในขั้นแรก ธุรกิจร้านอาหารในห้าง ก็เริ่มให้มีดีลิเวอรีก่อน ขั้นที่สอง นั่งทานในร้านได้ แต่ต้องมีแผงกั้น หลังจากนั้นผ่านไปอีก 1-2 เดือน ก็ให้มีโซน สำหรับผู้ฉีดวัคซีนมาแล้วนั่งทานในร้านได้ ร่วมโต๊ะเดียวกันได้ เหมือนกับการทำภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ที่ต้องค่อยๆ ทำไปแต่ละขั้นตอน

กนอ.ขอเอสเอ็มอีลดแรงงาน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย ว่า ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เข้า ประชุมหารือร่วมกับนายสุชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้ รับมอบหมายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ให้นักลงทุนและผู้ปฏิบัติงาน ที่เป็นชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยก่อน หน้านี้ มีนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการสนับสนุน วัคซีนจากความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประมาณ 36,000 คน โดยหลังการหารือ กนอ. ได้แจ้งว่า ยังมีชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในนิคม อุตสาหกรรมที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของนักลงทุน บีโอไออีกประมาณ 8,000 คน จึงขอให้ กระทรวงแรงงานและบีโอไอเข้าไปพิจารณา เพื่อขอโควตาเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่นักลงทุนและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนี้เพิ่ม เดิม เนื่องจากเป็นบุคลากรกลุ่มสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นายวีริศกล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การ

สนับสนุนวัคซีนแก่นักลงทุนต่างชาติของ กนอ. คือ ผู้บริหารและผู้อำนวยการจากต่างประเทศ กลุ่มสมาชิกรักษาที่อยู่ในไทยเกิน 6 เดือน และครอบครัวอายุ 18 ปีขึ้นไปไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกที่ยื่นมาก่อน ส่วนวัคซีนที่จะนำมาฉีดให้กับกลุ่มดังกล่าวคือ วัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ได้รับบริจาคจากประเทศญี่ปุ่น สถานที่ฉีดจะใช้จุดบริการที่มีอยู่แล้วของกระทรวงแรงงาน โดยกำหนดจุดในกรุงเทพฯ 10 จุด และที่ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ จังหวัดละ 1 จุด คาดว่าจะเริ่มทยอยฉีดได้เดือนสิงหาคม

รื้อเปิด10จว.ล่อลม4จังหวัด

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ตามแผนการเปิด 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และบุรีรัมย์ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งตั้งเป้าเปิดทั้ง 10 จังหวัดให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ หากประเมินจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในประเทศ คงหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแผนเดินทางนำร่องต่อไป โดยเฉพาะการเปิดกรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และชลบุรี ที่ประเมินแล้วเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการระบาดโควิดในขณะนี้ยังไม่สามารถคลายตัวได้ และผู้ติดเชื้อในจังหวัดเหล่านี้อยู่ในระดับสูง รวมถึงผู้ได้รับวัคซีนในพื้นที่ค่อนข้างน้อย ส่วนบุรีรัมย์เดิมที่เลือกเป็นจังหวัดนำร่อง เพราะมีเงื่อนไขผูกกับการจัดงานโมโต จีพี เมื่อเลื่อนการจัดงานไปแล้ว คงต้องรอนโยบายว่าจะเดินทางต่อหรือไม่อย่างไร ซึ่งเมื่อทบทวนและปรับแผนแล้วเสร็จ จะนำรายละเอียดแผนใหม่ทั้งหมดนำเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการปรับรูปแบบเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (7+7) ใน 3 จังหวัด ได้แก่ โครงการสมุย พลัส โมเดลในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และพื้นที่เกาะพีพี เกาะไหง และไร่เลย์ จ.กระบี่ โดยปรับจากเดิมที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวอยู่ภูเก็ตให้ครบ 14 วัน เหลือ 7 วัน และต้องตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง จากนั้นสามารถเดินทางท่องเที่ยวและพำนักในเกาะอื่นๆ ที่กำหนดไว้ได้ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน จึงจะเดินทางเที่ยวได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ แต่กว่าจะเริ่มจริงๆ ต้องเป็นวันที่ 8 สิงหาคมเป็นต้นไป

'ไร้โก้ฮวด' เปิดตัว 'อินทผลั้มอินทรี' ปลุกบนดินภูเขาไฟ-เลี้ยงด้วยน้ำแร่โซดา

อ. บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี มีสภาพพื้นที่ที่เรียกได้ว่าดินดี มีแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรทั้งนาข้าว สวนผลไม้ โดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบลบ่อพลอย ยังมีพื้นที่ปลูก 'อินทผลั้ม' ที่นิยมรับประทานผลสด รสชาติดีอีกแห่ง

"ไร้โก้ฮวด" พื้นที่ปลูกอินทผลั้มสายพันธุ์นาฮี เกือบ 10 ไร่ ในพื้นที่บ้านตาโล หมู่ที่ 12 ต.บ่อพลอย ของ "ชูศักดิ์-อรุณ คุณากรประพันธ์" สองสามีภรรยา และเป็นสมาชิกสภาอบต.บ่อพลอย แตกต่างจากแหล่งปลูกอินทผลั้มทั่วไป เพราะพื้นที่ปลูกอยู่บนดินภูเขาไฟ ทั้งอยู่ใกล้แหล่งจุดพบบ่อน้ำแร่โซดาแห่งเดียวของ



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15840

หน้า: 7(กลางขวา)

Col.Inch: 60.59

Ad Value: 66,649

PRValue (x3): 199,947

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ไร้โกฮวด'เปิดตัว'อินทผลัมอินทรีย์' ปลุกบนดินภูเขาไฟ-เลี้ยงด้วยน้ำแร่โซดา

ประเทศไทย ซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นอินทผลัมทั้งหมดกว่า 200 ตัน กลางหุบเขามิพนังงานดูแล 4 คน ปัจจุบันกำลังเร่งมือเก็บผลผลิตที่กำลังออกเพื่อส่งไปจำหน่าย โดยทุกต้นในสวนให้ผลผลิตทุกต้น แต่ละต้นไม่ต่ำกว่า 1 ตัน หลังใช้เวลาเพาะปลูกเลี้ยงดูมานาน ปัจจุบันกำลังให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้า รวมทั้งกระทบเกษตรกรจำนวนมาก “ซุคักดี” เล่าว่า ได้ซื้ออินทผลัมสายพันธุ์บาฮิมาจากอังกฤษ 200 ตัน เริ่มปลูกเมื่อปี 2559 ช่วงแรกๆ ไม่ได้ดูแลมากนัก เพราะมีธุรกิจอื่นอีกหลายอย่าง มาดูแลจริงจังช่วงประมาณปี 2561 โดยไม่ได้ใช้สารเคมีเลย จะใช้ปุ๋ยชีวภาพเท่านั้น เพื่อให้ปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ประกอบกับพื้นที่สวนอยู่บนแหล่งภูเขาไฟ ในอดีตเป็นแหล่งพบพลอยจำนวนมาก อีกทั้งยังอยู่ใกล้บ่อน้ำแร่โซดาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทำให้รสชาติอินทผลัมแตกต่างกับสวนอื่นๆ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสายพันธุ์บาฮิมา



“สวนแห่งนี้ก็ถ้าการันตีรับประกันความอร่อย ผมภูมิใจ ที่ปลูกให้คนไทยได้รับประทานกัน เพราะอินทผลัมเป็นผลผลิตในต่างประเทศ ทั้งยังได้รับความชมเชยจากทุกคนที่ได้ชิมแล้ว ว่าอร่อยจริงๆ

จากที่มีการปลูกกันมากในประเทศ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวมหลายแสนไร่ กำลังส่งผลผลิตออกสู่ตลาด ยอมรับว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบมากและกระทบกันถ้วนหน้า ทำให้อินทผลัมราคาตก จะพบว่าปีนี้ผลผลิตอินทผลัมจะมีการออกไปวางขายตามริมถนนเป็นจำนวนมาก ราคาไม่สูงเหมือนช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ราคาที่โลกรั่ม

ละไม่ต่ำกว่า 800 บาท ตอนนี้อาจขายลงมาเหลือที่ก็โลกรั่มละ 150-300 บาทเท่านั้น แต่ส่วนผลผลิตอินทผลัมสายพันธุ์บาฮิมาของ “ไร้โกฮวด” ยังคงขายได้ราคาโลกรั่มละไม่ต่ำกว่า 600 บาท โดยผู้บริโภคจำนวนมากสั่งซื้อทางออนไลน์ และทางเราจัดส่งไปผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนไปให้ลูกค้าทั่วประเทศ ผู้รับจะได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้น”

ด้าน “อจุ่น” กล่าวเสริมว่า อินทผลัมมีสรรพคุณมาก โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ หากรับประทานอินทผลัมจะให้น้ำนมดี มีคุณค่าทางอาหารมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปแกง ทำกับข้าวได้อีกอย่าง ทางสวนอินทผลัมไร้โกฮวด กำลังเตรียมแปรรูปอีกหลายอย่าง เช่น แยม น้ำเชื่อม โดยไม่ใช้น้ำตาลแทนความหวาน จะเป็นอาหารสุขภาพที่ได้รับคความนิยมไม่น้อยเช่นกัน

ปิยรัชต์ จงเจริญ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14696

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 16.48

Ad Value: 14,832

PRValue (x3): 44,496

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชาวภูมิภาค: ชาวสวนพะเยาเร่งเก็บลำไยก่อนราคาคตก



ชาวสวนพะเยาเร่งเก็บลำไยก่อนราคาคตก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่จังหวัดพะเยาเร่งทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ออกขายสู่ท้องตลาด เพื่อขายก่อนที่ราคาจะร่วงลง ช่วงสถานการณ์เชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน ราคาผลลำไย ต่อ 1 กิโลกรัม ขนาด 3เอ 20 กว่าบาท, 2เอ 20 บาท, 1เอ 10 กว่าบาท จึงต้องรีบเก็บผลลำไยออกขายก่อนที่ราคาจะร่วงหรือราคาต่ำกว่านี้ อีกทั้งพ่อค้าแม่ค้า ที่เคยมารับซื้อผลลำไยถึงบ้านก็ได้หายไป เพราะสถานการณ์เชื้อโรคโควิด-19 โดยชาวสวนลำไยทั่วจังหวัด ต้องรีบเก็บผลลำไยออกขาย ดังกล่าว นางปฎิมาภรณ์ สองคำชุม อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 34 หมู่ 4 บ้านบัว ต.ตุน อ.เมือง จ.พะเยา เกษตรกรชาวสวนลำไย กล่าวว่า ตนเองพร้อมด้วยเพื่อนบ้านที่ปลูกลำไย ต้องเร่งรีบเก็บผลลำไยออกขาย เพราะผลลำไยที่มีราคาพอขายได้ในปัจจุบัน ราคาผลลำไย ต่อ 1 กิโลกรัม ขนาด 3เอ 20 กว่าบาท, 2เอ 20 บาท, 1เอ 10 กว่าบาท จึงต้องรีบเก็บผลลำไยออกขายก่อนที่ราคาจะร่วงหรือราคาต่ำกว่านี้ อีกทั้งพ่อค้าแม่ค้า ที่เคยมารับซื้อผลลำไยถึงบ้านก็ได้หายไป เพราะสถานการณ์เชื้อโรคโควิด-19

มองทั่วทิศเมืองไทย

ทูเรียน GI “หลง-หลินลับแล”

ทูเรียน “หลง-หลิน” ผลไม้ประจำถิ่นขึ้นชื่อของ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ด้วยคุณลักษณะพิเศษลูกเล็กเมล็ดเล็กกว่าทุเรียนทั่วไป แต่เรื่องรสชาติความหวานหอมอร่อยไม่แพ้ทุเรียนที่อื่นๆแน่นอน

ปัจจุบันทุเรียนหลง-หลินลับแลมีชาวสวนปลูกกันน้อยเนื่องจากพื้นที่สวนตั้งอยู่บนภูเขาทำให้มีข้อจำกัดในการดูแลรักษา การให้น้ำทำได้ยาก ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ผลผลิตที่ได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฟ้าฝน ทำให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง

นายปรัชญา เสรีฐิติอานานายอำเภอลับแลกล่าวว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งได้ศึกษาความเป็นมาเป็นไปของทุเรียนหลง-หลินลับแล ตามตำนานเล่าว่า หลงลับแลมีจุดกำเนิดจาก นายลม-นางหลง อุประ ส่วนหลินลับแลมีจุดเริ่มต้นจาก นายหลิน ปีนลาด

ทั้งสองครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.แม่พูล อ.ลับแล ต่างนำเมล็ดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองไปปลูกบนที่เชิงดอยแล้วกลายพันธุ์เป็นทุเรียนลูกเล็กเมล็ดเล็กกว่าทุเรียนทั่วไป

ต่อมาในปี 2520 เกษตรจังหวัดได้จัดประกวดทุเรียนปรากฏว่าหลงของนายลมที่ส่งตามชื่อกรรยาได้รางวัลยอดเยี่ยม ส่วนหลินของนายหลินได้รองชนะเลิศ ทั้งสองสายพันธุ์เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ล่าสุดหลง-หลินผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว

เมืองลับแลมีทุเรียนให้กินกันทุกสายพันธุ์ มีเนื้อที่ปลูกรวมประมาณ 34,435 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง ผลผลิตรวม 33,577 ตัน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท



ส่วนหลง-หลินลับแลมีพื้นที่ปลูกแค่ 2,800 ไร่ แยกเป็นหลง 2,400 ไร่ และหลิน 400 ไร่ สาเหตุเพราะหลินดูแลยากกว่าหลง ทำให้ชาวบ้านปลูกกันน้อย แต่ราคาจะสูงกว่าเฉลี่ย กก.ละ 450-500 บาท ส่วนหลงอยู่ที่ กก.ละ 300-350 บาท

อนาคตจะสนับสนุนชาวสวนปลูกหลง-หลินเพิ่มมากขึ้นและดูแลเรื่องการตลาด นำผลผลิตออกไปขายนอกพื้นที่เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทุเรียนสองสายพันธุ์ให้เป็นผลไม้คู่เมืองลับแลตลอดไป.

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข / รายงาน

โรคใบด่างแพร่ระบาด

ณะเกษตรกรเร่งกำจัด

น.ส.จุฑามาศ กลิ่นเกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่า ในฤดูกาลผลิตมันสำปะหลังปี 2564 จ.อุทัยธานี มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 380,000 ไร่ ใน 8 อำเภอถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดแต่มีการแพร่ระบาดของโรคใบด่างในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.บ้านไร่ อ.ลานสัก อ.ห้วยคต อ.

ทัพทัน รวมพื้นที่ 1,086 ไร่ จำนวน 102 แปลง ทั้งนี้ขอแนะนำให้เกษตรกรเร่งกำจัดได้แก่ การถอนทำลายใส่ถุงดำ นำไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส หรือใช้รถไถแล้วบดสับตากแดดทิ้งไว้ในแปลง และขุดหลุมฝังกลบให้ลึกไม่น้อยกว่า 3 เมตร ภาครัฐจะชดเชยเงินให้เกษตรกรไร่ละ 2,160 บาท และการสนับสนุนก่อนพันธุ์มันสำปะหลังไร่ละ 500 ต้น ลักษณะอาการของโรคใบด่างก็คือใบจะด่างเขียวขีดสลับเขียวเข้ม ใบหงิกใบย่อยบิดเบี้ยวโค้งเสียรูปทรงต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต.

ฉีดวัคซีนวัวควายครบ 100%

นายสุริพล มานูญช่วย ปศุสัตว์ จ.พิษณุโลก เผยว่า สถานการณ์การแพร่เชื้ออหิวาต์ สกีนโน จ.พิษณุโลก พบการแพร่เชื้อแล้วในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ชาติตระการ อ.นครไทย อ.วังทอง อ.วัดโบสถ์ อ.บางระกำ และ อ.เมืองพิษณุโลก ทางปศุสัตว์จังหวัดได้รับวัคซีนมา 6,260 โดส จ.พิษณุโลก มีสัตว์ป่วย 2,888 ตัว รักษาหาย 837 ตัว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 678 ราย ปัจจุบันได้ฉีดวัคซีนในพื้นที่ อ.วังทองไปแล้ว 4,400 โดส ส่วน อ.เมืองและ อ.วัดโบสถ์อีก 1,860 โดส จะเร่งฉีดให้แล้วเสร็จจนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ คือ 6,260 โดส ตามที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมปศุสัตว์.



ไร่อุปสรรค



ปราโมทย์ เจริญศิลป์

การแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่อง ยืดเยื้อจนหลายฝ่ายท้อได้แล้วว่า เป็นการระบอบรอบ 4 ของประเทศไทย ซึ่งมาพร้อมกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด หนึ่งในนั้นคือการห้ามหรือขอให้เลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือการประชุมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก

ซึ่งไม่แค่กระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ภาคเกษตรก็ไม่น้อยหน้า

หลังจากสอบถามสถานการณ์ข้าวของประเทศในวันนี้ จาก ปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จนครบถ้วนประเด็นแล้ว ก็วกมาถามถึงสถานการณ์โควิด “ผมเป็นนายกสมาคมกว่าปีเศษ ก็ตั้งใจจะจัดประชุมสมาชิก และเชิญรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ มาพบปะชาวนา ครั้งแรกปีก่อน เจอโควิดระบาดก็ต้องเลื่อน ขึ้นต้นปีนี้กะไม่มีอะไรแล้ว ก็เตรียมประชุมอีกครั้ง ก็เกิดระบาดหนักจนถึงตอนนี้ ... ครั้งแรกมีสมาชิกชาวนาแสดงความจำนงร่วม 700 คน พอครั้งสองสมาชิกเพิ่มถึง 1,700 คน ...”

แม้โควิดจะเป็นอุปสรรคเลื่อนประชุมแล้ว 2 ครั้ง แต่ดูเหมือนไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มสมาชิก ครั้ง 3 เกิน 2,000 คน ทำนียวไฮ แหนค้ำา

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14696

Col.Inch: 17.61 Ad Value: 15,849

ภาพข่าว: ชาวภูมิภาค: ช่วยเกษตรกร

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 47,547

คลิป: ชาว-ดำ

ข่าวภูมิภาค



ช่วยเกษตรกร : ร.อ.เดชทัต เจริญจิตต์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1207 นำกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ออกช่วยเหลือเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวตามหมู่บ้านชายแดนใน ต.คลองน้ำใส และ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เก็บผลผลิตตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกษตรกรขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต